



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว.๑๕๖๐

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาลี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๔  
ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น.-๑๒.๐๐น.  
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข งดรับประทานอาหารร่วมกัน ห้ามตั้งวงสังสรรค์ และห้ามรวมกลุ่มกันโดยเด็ดขาด ส่วนโรงครัวด้านหลัง สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม ขอให้ทำฉากกันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	- บุคลากรทุกคน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
๒	ขอให้กลุ่มภารกิจ STAG เสนอมาตรการในที่ประชุมเป็นรายชื่อในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ว่าจะดำเนินการปิดสถานที่ใดบ้าง เช่น มาตรการงานบวช งานบุญ งานแต่งงาน การปิดร้านตัดผม ร้านเสริมสวย คลินิกเสริมความงาม คลินิกทันตกรรม ตลาดสด เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร ที่ทำการปิด จำนวน ๑๓ แห่ง	- กลุ่มภารกิจ STAG
๓	ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเตรียมความพร้อมดังนี้ ๑) ด้านสถานที่ ให้วางแผนผังของตึกผู้ป่วย ในการรองรับผู้ป่วยที่สามารถรองรับได้จำนวนกี่เตียง/ห้อง หรืออาจจะมีการเปิดเป็น Floor โดยส่งเป็นไฟล์มาที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม ในการประชุม EOC วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๒) ด้านความพร้อมของบุคลากร พร้อมมอบหมายหน้าที่โดยเฉพาะบุคลากรที่ฉีดวัคซีนแล้ว ให้เตรียมความพร้อมดำเนินการ	- โรงพยาบาลทุกแห่ง
๔	ให้อำเภอกุดรังและอำเภอนาดูน จัดทำ Time Line ของผู้ป่วยยืนยัน และส่งให้ นพ.สสจ. เพื่ออนุมัติและเผยแพร่ต่อไป	- อำเภอบรบือ - อำเภอกุดรัง
๕	ให้ ทีม SERT ตรวจสอบว่ากระทรวงสาธารณสุข กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการกำจัดขยะติดเชื้อของผู้ป่วยที่กลับไปกักตัวที่บ้าน หลังจากเข้ารับการรักษาแล้วหรือไม่ หรือให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ป่วยกำจัดขยะติดเชื้อโดยใช้สารทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอก น้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น โดยวิธีการคือ ผสมผงซักฟอกกับน้ำสะอาดสะอาดในถุงบรรจุขยะ (ถุงดำ) และนำขยะติดเชื้อทิ้งลงไป รัดปากถุง ให้มิดชิด ก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หากมีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้นำเสนอในที่ประชุม EOC ครั้งต่อไป	- ทีม SERT
๖	ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และให้กลุ่มงาน NCD รับผิดชอบดำเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเตรียมเปิดใช้งานโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๓ (หอประชุมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตมหาสารคาม)	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป - กลุ่มงาน NCD
๗	ให้นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) ดำเนินการรับผิดชอบจัดกาบุคลากรด้านเทคนิคการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 ให้ตรวจได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค	- นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

อ. 